



ฉบับที่ ๕๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

**สมาคมศิษย์เก่า มรพส. เตรียมความพร้อมเส้นทางสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน
เชิญท่านประธาน พิบูลสงคราม ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ**

สมาคมศิษย์เก่า มรพส.จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๔

ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ นายกสมาคมศิษย์เก่า มรพส. เปิดเผยว่า ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ สมาคมศิษย์เก่า มรพส. จะจัดโครงการ “เส้นทางสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน” เนื่องจากในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ซึ่งในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น การเคลื่อนย้ายตลาดแรงงานอย่างเสรี การเก็บภาษีเป็นศูนย์ คนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาของประเทศสมาชิก ฯลฯ ฉะนั้นในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีที่ตั้งอยู่ท่าเลี่แยกอินโดจีน จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในพื้นที่

สี่แยกอินโดจีน ที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้ทราบถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประธาน พิบูลสงคราม อดีตเอกอัครราชทูต ในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงในภูมิภาค เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สู่ประชาคมอาเซียนในเร็ว ๆ นี้

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

รวมใจไกลเกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ คณาจารย์และนักศึกษาศาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ร่วมฟังบรรยายทางวิชาการเรื่อง “การดำเนินคดีผู้บริโภคร” วิทยากรโดย ท่านธานีศ เกศพิทักษ์ ประธานแผนกคดีผู้บริโภครในศาลฎีกา ว่าที่รองประธานศาลฎีกา และเข้าร่วมเสวนาใน หัวข้อ “ทิศทางการไกลเกลี่ยคดีผู้บริโภคร” ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลจังหวัดพิษณุโลก ในโครงการ “รวมใจไกลเกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” ณ โรงแรมรัตนารักษ์ จ.พิษณุโลก



เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



สภากาชาดไทย ได้มอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ติดตามตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมี ผศ.ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมคณะร่วมให้การ

ต้อนรับ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้รับนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานพระราชานุเคราะห์ ในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นตามความสามารถและความเหมาะสม สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ๑๐ แห่ง มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๘ ราย โดยศึกษาอยู่ที่ มรพส. จำนวน ๖ ราย ทั้งนี้ การติดตามตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อดูแลนักศึกษาในเรื่องความประพฤติ ด้านการศึกษา และการใช้จ่ายเงินพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะนักแสดงร่วมงานวัฒนธรรม ณ ประเทศอินเดีย

อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.นำคณะนักแสดงชมรมศิลปะการแสดงร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรม ในงาน “Destination Thailand ๒๐๑๑” ณ เมืองปานาจี รัฐกัว และเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ สำหรับรายละเอียด และภาพกิจกรรมจะรายงานให้ทราบต่อไป นอกจากนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้ที่ <http://aco.psu.ac.th>



เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม

จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเสียหายของพายุไซร่อน “นกเตน” ทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนแล้ว รวม ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ชาติตระการ นครไทย พรหมพิราม บางกระทุ่ม บางระกำ และอำเภอลำปาง โดยในพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ๑๔๘,๕๙๒ ไร่ ๒๙,๒๐๐ ครัวเรือน และความเสียหายอื่น ๆ ซึ่งในบางพื้นที่ ไฟฟ้าและระบบการสื่อสารขัดข้อง ถนนและสะพานบางส่วนได้รับความเสียหาย น้ำจำนวนมากได้เอ่อล้นท่วมถนน และเข้าบ้านเรือนราษฎร วัด โรงเรียน ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำลำห้วยต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมาก

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนคุณอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของผ่านศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐ - ๕๕๒๕ - ๘๕๕๘